

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๑๓๕๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๑๖๑๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บัญชีฐานข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ กรณีมีความพร้อมด้านแหล่งน้ำ ระบบไฟฟ้า และสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
  ๒. แบบสรุปข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ที่ต้องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพิ่มเติมจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งให้ตรวจสอบ จำนวน ๑ ชุด
  ๓. แบบตรวจสอบความพร้อมและยืนยันความต้องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด
  ๔. แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จำนวน ๑ ชุด
  ๕. แนวทางดำเนินการและการบันทึกข้อมูล
  ๖. แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ที่ต้องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยให้ ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและให้จังหวัดสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมว่ายังมีหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค นอกเหนือจากข้อมูลที่จังหวัดแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบอีกหรือไม่ หากมีให้สำรวจข้อมูลตาม แบบสำรวจข้อมูลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แล้วแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ที่จังหวัดสำรวจและแจ้งให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นทราบมีระยะเวลาล่วงเลยมาพอสมควร ปรากฏว่ามีหมู่บ้านในฐานข้อมูลบางแห่งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปแล้ว ประกอบกับข้อมูลที่เคย สำรวจไว้อาจมีรายละเอียดไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน เมื่อได้จัดสรรงบประมาณแล้วองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจึงต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็น จริงเป็นจำนวนมาก เช่น แก้ไขระบบประปาผิวดินเป็นระบบประปาบาดาล หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ เนื่องจากหมู่บ้านตามฐานข้อมูลไม่มีความพร้อมด้านแหล่งน้ำ ระบบไฟฟ้า สถานที่ก่อสร้างหรือมีระบบประปา อยู่แล้ว ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ว่ายังมีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แต่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ที่จังหวัดได้สำรวจและแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัด ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ที่ต้องการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยให้ตรวจสอบ ดังนี้

๑. หมู่บ้านในฐานข้อมูลที่จังหวัดสำรวจและยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ยังประสบปัญหาดังกล่าวขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคอีกหรือไม่ ข้อมูลหน่วยดำเนินการ เลขที่หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน และความต้องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถูกต้องหรือไม่ หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล /ในบัญชี...

ในบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วสรุปข้อมูลดังกล่าวจัดส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุให้จัดส่งเพิ่มเติมในช่องเอกสารที่ต้องนำส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ครบทุกโครงการตามที่ระบุไว้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยใช้แบบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๒. สํารวจเพิ่มเติมว่ายังมีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค นอกเหนือจากข้อมูลที่จังหวัด สํารวจและแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบอีกหรือไม่ หากมีให้สํารวจข้อมูลตามแบบสํารวจข้อมูล แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค แล้วให้สรุปข้อมูลดังกล่าวจัดส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมแบบสํารวจข้อมูลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยหากเป็นกรณีที่มีความต้องการขอขยาย เขตบริการประปาหรือซ่อมแซมระบบประปา หรือก่อสร้างระบบประปาที่ไม่ได้ใช้แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หรือแบบมาตรฐานการประปานครหลวง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมาณการ ค่าใช้จ่ายและแบบแปลนการก่อสร้างอย่างละเอียดจัดส่งพร้อมแบบสํารวจข้อมูลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค ด้วย โดยใช้แบบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตามข้อ ๑ และ ๒ ขอให้จังหวัดประสานข้อมูลกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน ความพร้อมของโครงการตามความเป็นจริง โดยให้ดำเนินการตามแนวทางดำเนินการและการบันทึกข้อมูลตามที่ กำหนดในตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ และเมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายการข้อมูลแล้ว ให้จัดพิมพ์ ข้อมูลโดยให้ท้องถิ่นจังหวัดลงนามรับรองข้อมูลในเอกสารทุกแผ่นจัดส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อม แบบสํารวจข้อมูลแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ (ในกรณีที่มีความต้องการขยายเขตบริการประปาหรือซ่อมแซม ระบบประปาหรือก่อสร้างระบบประปาที่ไม่ได้ใช้แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หรือแบบมาตรฐานการประปา นครหลวง ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นทางเลือก ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ให้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายและแบบแปลนอย่างละเอียดจัดส่งเพิ่มเติม ด้วย) โดยขอให้จังหวัดกำชับท้องถิ่นจังหวัดเร่งดำเนินการและแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลข้างต้นที่ถูกต้องตาม ข้อเท็จจริงส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ หากภายหลังปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อมูลที่รายงานความพร้อมของโครงการแล้ว แต่ไม่ สามารถดำเนินการตามโครงการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากความไม่พร้อมของแหล่งน้ำ ระบบไฟฟ้า หรือสถานที่ หรือเนื่องจากมีระบบประปาใช้อยู่เดิมแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาดำเนินการ ทางวินัยแก่ผู้รายงานและตรวจสอบข้อมูลด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญนะ เลี่ยมแสง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑